



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>แชทไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอริย์ เอเวอร์รี่ และ น.ส.ช่อขวัญ ช่อผกา ผู้ดูแลเพจเฟซบุ๊ก "กัญชาชน" ซึ่งมีผู้ติดตามจากทั่วโลกกว่า 3.5 แสนคน เข้าพบ พ.ต.อ.คำแหง กัมทวงศ์ ผกก.สน.ลาดกระบัง เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดงาน "The 5th Thailand 420 : OG 5 ปี กัญชาชน" ว่า ข่าวเรื่องในงานจะมีการสาธิตการปลูกกัญชา รวมถึงให้สูบกัญชาอย่างเสรีไม่ เป็นความจริง มีเพียงคนที่อยู่ในธุรกิจแวดวงกัญชาจากทั่วโลกมาให้ข้อมูลการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในประเทศที่กัญชา ถูกกฎหมายแล้ว รวมถึงมาตรฐานการปลูก การเตรียมดิน การแปรรูป มีวิทยากรจากทั่วโลก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ธนาคารผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จากเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานนิทรรศการเรื่อง การผลิตยาที่มาจากสารสกัดกัญชา ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากแคนาดามาให้ความรู้ ที่สำคัญภายในงานห้ามสูบกัญชาหรือสิ่ง ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000-3,000 คน โดยงานจะจัดขึ้นวันที่ 20 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 14.00-23.00น. ที่ลานรันเวย์ Runway 3119 ใกล้แอร์พอร์ตลิงก์ สถานีลาดกระบัง กรุงเทพฯ</p> <p>-มีการแชร์ภาพ ขอเรียนเชิญเข้ารับการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรค โดย แม่ตักกัญชา ในวัน อาทิตย์ ที่ 7 เม.ย. 2562 เวลา 08.00-18.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ไฮเทล แอนต์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี โดยรายได้จากการอบรม 100,000 บาท จะมอบให้รพ.วัดพระนอนขอนตาล เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากจน</p> <p>-เสนอ ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง ใครมีสิทธิปลูกและขายกัญชา</p>
<p>แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>โพสต์ทูเดย์ ผจก.รายวัน</p> <p>360 องศา</p> <p>มติชน คมชัดลึก</p> <p>สยามรัฐ</p>	<p>มลพิษทางอากาศ</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ ตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 สถานีต.จองค์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ 94 มคก./ลบ.ม. ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 204 อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยค่าฝุ่น PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน ต่อเนื่องมากกว่า 1 สัปดาห์ ส่วนที่ จ.เชียงราย เขตอ.เมือง วัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้ 89 มคก./ลบ.ม. PM10 วัดได้ 117 มคก./ลบ.ม. ส่วนที่ อ.แม่สาย ชายแดนไทย-เมียนมา ค่า PM2.5 วัดได้ 174 มคก./ลบ.ม. และ PM10 ได้ 228 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกันเป็นวันที่ 3 พบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจทั้งจาก อ. แม่สายและข้างเคียง ตลอดจนชาวเมียนมาจาก จ.ท่าขี้เหล็ก เดินทางมารักษาตัวที่รพ.แม่สายเพิ่มขึ้น</p> <p>-เว็บไซต์ AirVisual จัดอันดับดัชนีคุณภาพอากาศเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกวันที่ 13 มี.ค. พบว่าเชียงใหม่อยู่ในอันดับ 1 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุด ติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ค่า AQI 197 อันดับ 2</p> <p>นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า 9 จังหวัดภาคเหนือยังพบค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นทุก พื้นที่ คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยระดับวิกฤตสีแดงอยู่ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ต. ข้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน, ต.บ้านดง ต.สบป่าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.นาจักร อ. เมือง จ.แพร่, ต.จองค์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น</p> <p>-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศงดการเรียนการสอนวันที่ 14 -15 มี.ค.นี้</p> <p>-ด้านนายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 30 จังหวัด ช่วงวันที่ 14-19 มี.ค. มีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมี ฟ้าผ่า เริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกทม.และปริมณฑล ได้รับ ผลกระทบวันถัดไป</p>
<p>ไทยรัฐ แนวหน้า</p> <p>เดลินิวส์ มติชน</p>	<p>แพทย์ลักลอบขายยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงกรณีตำรวจออกหมายเรียกแพทย์ 2 ราย ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายลักลอบขายยาลดความอ้วน เฟนเตอร์มิน ว่า ทั้ง 2 รายยังเป็นผู้ถูกกล่าวหา แพทยสภาได้ ประสานขอ.เพื่อขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในวันที่ (14 มี.ค.) จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคกก.แพทยสภา อาจมีการ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนจริยธรรมเพื่อพิจารณาความผิด และยังคงรอว่าจะมีรายชื่อแพทย์จากขอ.เพิ่มเติมหรือไม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า	<p>โดยบทลงโทษมีตั้งแต่ภาคทัณฑ์จนถึงเพิกถอนใบอนุญาต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงการตรวจสอบคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบจำหน่ายยาลดความอ้วนผิดกฎหมาย ว่า ขณะนี้ยังเป็นการกล่าวโทษตัวบุคคล อยู่ระหว่างการรอรายละเอียดจากอย. ซึ่งรอข้อมูลจากทางตำรวจเช่นกัน ยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่ล่าช้าแน่นอน</p>
สยามรัฐ บทบรรณาธิการ	<p>มาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-กล่าวว่า ในวันที่ 15 มี.ค. 2562 จะมีการประชุม คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณามาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 13 เม.ย. โดยยกข้อมูลของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันสงกรานต์ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ชลบุรี, ขอนแก่นและสงขลา 1,612 คน พบว่าประชาชน 70.1% เห็นด้วยกับมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 13 เม.ย. โดยผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 88.7 และผู้ที่ดื่ม 51.7 % เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว หากที่ประชุมเห็นชอบ นายกรัฐมนตรีจะลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ทันบังคับใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้</p>
มติชน	<p>เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่โฆษณาเป็นเบียร์แอลกอฮอล์ 0% ว่า สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอย.ต้องมาร่วมกันดูกฎกติกา ไม่ให้มีการเล็งกฎหมายโดยเจตนาใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาโฆษณา</p> <p>ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า เครื่องดื่มที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ตามกฎหมาย อย.กำหนดให้มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5% หรือ 0.5 ดีกรี และต้องเป็นแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการผลิต หากเกินจากนี้ถือว่า เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายของกรมสรรพสามิต สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมอลต์ที่สกัดแอลกอฮอล์ออก และเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ มาขึ้นทะเบียนกับ อย. 23 รายการ ซึ่งการโฆษณาต้องขออนุญาตจาก อย.ก่อน โดยห้ามโฆษณาเชื่อมโยงถึงเบียร์หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะเข้าข่ายโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญได้ โดยจากการตรวจสอบ พบว่าการโฆษณาเป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นลักษณะการวิิว ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เพราะเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้ขออนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และเข้าข่ายโฆษณาสรรพคุณคุณภาพอาหารทำให้เกิดความเข้าใจผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นการจ้าง หรือการรับผลประโยชน์จากบริษัท บริษัทต้องมีส่วนรับผิดชอบ</p>
มติชน	<p>โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความในโลกออนไลน์ว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ประเทศเพื่อนบ้าน ว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่สามารถติดต่อสู่มนุษย์ ยืนยันได้ว่าไม่ใช่ผู้ป่วยที่ติดโรคจากไวรัสชนิดนี้ ทั้งนี้ กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินการร่วมกับกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด แม้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะไม่ติดต่อสู่มนุษย์ แต่การรับประทานเนื้อหมูควรซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และขอให้ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด" เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำอื่นๆ โดยเฉพาะโรคไข้หูดับ และอาหารเป็นพิษ</p>
มติชน	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2562 และเริ่มรณรงค์ป้องกันทั่วประเทศพร้อมกัน โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีน ฆ่าตัดทำหมัน และนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย</p>
สวท.	<p>เตรียมรับพายุฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศให้ระวังพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-18 มี.ค. 2562 จึงได้กำชับให้สถานพยาบาลเร่งสำรวจความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารหลังคา ลานจอดรถ ป้ายประกาศ ไฟส่องสว่าง ให้ตัดแต่งต้นไม้ และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดอาจเป็นอันตรายให้มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหายของสถานพยาบาล ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้มารับบริการ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายที่อาจเกิดจากลมแรง ฝนตกหนัก และฟ้าผ่า โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง หลีกเลี่ยงการใช้ศัพทที่มีชื่อขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากอาจเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าทำให้เกิดอันตรายได้</p>
<p>มติชน</p>	<p>แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. เผยหลังการประชุม คกก.ยา ว่า จากการที่ อย.อนุญาตการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ พบว่ามีการนำไปบริโภคเพื่อให้เกิดอาการมึนเมา ซึ่งหากรับประทานยาประเภทดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และเกิดปัญหาไม่ต่างจากการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อื่น ๆ</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ได้เสนอให้ คกก.ยาพิจารณาเรื่องยาแผนโบราณที่มีแอลกอฮอล์ โดยที่ประชุมมีมติให้ทำประกาศ สธ. กำหนดให้ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณในรูปแบบยาน้ำชนิดรับประทาน ต้องไม่มีแอลกอฮอล์ในยาสำเร็จรูป และออกประกาศกำหนดค่าเตือนสำหรับยาแผนโบราณในมนุษย์รูปแบบยาน้ำชนิดรับประทานที่มี Ethyl alcohol ในยาสำเร็จรูป ดังนี้ 1.ยาที่มี Ethyl alcohol ผสมอยู่...% v/v ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง 2.ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้แอลกอฮอล์ และ 3.หญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร เด็กต่ำกว่า 12 ปี และกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรคตับ โรคลมชัก ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาทุกครั้ง ทั้งนี้ ค่าเตือนทั้งหมดให้ใช้ตัวอักษรเส้นทึบ สำหรับค่าเตือนตามข้อ 1 ต้องใช้ตัวอักษรขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ส่วนข้อความค่าเตือนตาม ข้อ 2 และ 3 ต้องใช้ตัวอักษรให้มองเห็นได้ชัดเจน และข้อความทั้งหมดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม สีของกรอบและข้อความต้องตัดกับสีพื้นของฉลาก</p> <p>ขอให้ผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือส่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร แก้ไขทะเบียนตำรับยาให้เป็นไปตามประกาศภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ คือเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p>
<p>เว็บไซต์สนุก</p>	<p>รณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบมากในประเทศไทย แต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ 12,467 คน และเสียชีวิตกว่า 4,700 คน ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ พฤติกรรมการบริโภค เช่น รับประทานอาหารไขมันสูง อาหารจานด่วน อาหารปิ้งย่างไหม้เกรียม อาหารจากน้ำมันทอดซ้ำ และเนื้อสัตว์แปรรูป และยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขาดการออกกำลังกาย มีภาวะอ้วน มีประวัติครอบครัวหรือตนเองเป็นติ่งเนื้อในลำไส้ เป็นต้น อาการจะพบเมื่อโรคลุกลามจนถึงระยะสุดท้าย ส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระปีละครั้ง หากผิดปกติควรส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ กรณีพบติ่งเนื้อหรือความผิดปกติ แพทย์จะตัดชิ้นเนื้อบริเวณดังกล่าวเพื่อวินิจฉัยต่อไป</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>การให้วิตามินเสริมในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงข่าวต่างประเทศที่แม่ให้ลูกกินแคลเซียมเสริมตั้งแต่อายุ 10 วัน หวังให้โตมาสูง จนโตแล้วพบว่า อาหารเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ให้อาหารครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอและสมวัย</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า กรณีที่เด็กขาดสารอาหาร มีความจำเป็นต้องได้รับวิตามินเสริม แพทย์จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสม การให้วิตามินเสริมในเด็กที่ปกติอาจเกิดพิษหรือผลเสียต่อสุขภาพได้ ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีของการรับประทานอาหารให้ครบถ้วน หลากหลาย กินผักผลไม้เป็นประจำ ส่งเสริมบรรยากาศการกินในครอบครัว ไม่บังคับให้เด็กกิน เพราะเด็กจะต่อต้านการกินอาหาร</p>
<p>มติชน สยามรัฐ</p>	<p>มาตรฐานน้ำดื่ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีที่มีการโพสต์คลิปนำน้ำดื่มยี่ห้อต่างๆ โดยทดสอบสภาพความเป็นกรด-ด่าง ว่า อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลือกน้ำดื่มเพื่อบริโภคได้ เพราะการจะพิจารณาน้ำบริโภคมีหลายตัวชี้วัด เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ที่กรมฯ กำหนด มีถึง 20 ตัวชี้วัด ทั้งด้านกายภาพ เคมี แบคทีเรีย ค่าความเป็นกรด-ด่าง และจากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคในปี 2561 พบว่า มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค ร้อยละ 40.13 โดยน้ำประปา น้ำตู้หยอดเหรียญ และน้ำบรรจุถึง 20 ลิตร มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การบริโภคมากที่สุด สำหรับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำสะอาด ก่อนนำมาดื่มควรต้มให้เดือดอย่างน้อย 1 นาที เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด
สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น	<p>เตือนกินหนานเฉาเหว่ย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย กล่าวว่า สมุนไพรป่าช้าเหงา หรือ หนานเฉาเหว่ย เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบแอฟริกาตอนใต้ ปัญหาที่พบจากการใช้สมุนไพรตัวนี้ คือ การกินอย่างไม่ถูกต้องทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ ดังนั้น ก่อนใช้สมุนไพรใดๆ ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบถึงวิธีใช้ที่ถูกต้อง และไม่ควรถงเชื่อโฆษณาสมุนไพรที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เพราะอาจได้รับอันตรายก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้</p>
มติชน	<p>มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 6-10 มี.ค. 2562 ในธีม "สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย" โดยมีบริการตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และยังมีกรมอบรางวัลให้แก่หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2562 คือ พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ จ.ชุมพร รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกประจำปี และรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Award (PMHA) ประจำปี 2562 รวมทั้งรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี มาร่วมจัดกิจกรรมในงานในธีม "ชวนคนไทยดูแลดี อย่างองค์รวม"</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>วัณโรค</p> <p>-เสนอบทความ ดร.เฉลิมพล ไทยางกูร นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า ในการประชุมสมท.สาธารณสุข สำนักวัณโรค รายงานว่าไทยมีผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นในระยะหลังอย่างน่าเป็นห่วง และจากรายงานขององค์การอนามัยโลก ปี 2561 ไทยมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 1.08 แสนคน คิดเป็น 156 ต่อแสนประชากร สูงกว่าเวียดนาม และใกล้เคียงกับลาว แต่ที่สำคัญคือ ผู้ป่วยวัณโรคของไทยเป็นทั้ง TB, MDR-TB และ TB/HIV และไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศของโลกที่มีวัณโรคสูง ปัญหาใหญ่คือ กรมควบคุมโรคขาดงบประมาณในการออกตรวจและมาตรการเชิงป้องกัน เนื่องจากสปสข. อนุมัติงบฯ ให้ปีละ 400 กว่าล้าน ขณะที่ HIV ได้รับงบประมาณกว่าพันล้าน และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือด้านวัคซีนจากองค์การระหว่างประเทศ ทำให้ยิ่งขาดมาตรการป้องกัน และผลสำเร็จในการควบคุมวัณโรคของไทยต่ำสุดในประเทศ CMLVT ในปี 2560 ผลสัมฤทธิ์เพียง 83% ขณะที่กัมพูชา 94% ลาว 86% เมียนมา 88% และเวียดนาม 92%</p> <p>วัณโรคถูกตีตราว่าเป็นโรคของคนจน ไม่มีคนใส่ใจทั้ง ๆ ที่กำลังเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นทุกที อาจถึงเวลาที่รัฐบาลต้องเข้ามาดูแลการจัดสรรงบประมาณของ สปสข.ที่ไม่เป็นธรรมสำหรับวัณโรค อย่าปล่อยให้ NGO ในสปสข.ครองเมือง</p>
มติชน	<p>การจัดซื้อยาราคาแพง</p> <p>-เสนอบทความ โดยภก.สุรสิทธิ์ วัชรสุขโพธิ์ กล่าวถึงการแถลงข่าวของ สธ. เกี่ยวกับการจัดซื้อยาราคาแพง ทำให้ 3.87 หมื่นรายเข้าถึงยาจำเป็น และประหยัดงบประมาณได้ถึง 8.56 พันล้าน สูงสุดรอบ 8 ปี ซึ่งเดิม สปสข. เป็นผู้ดำเนินการ แต่สธ.ทักท้วงว่า สปสข.ไม่มีอำนาจในการจัดหา สธ.จึงหาทางออกในการจัดซื้อกลุ่มยาราคาแพงแทน สปสข. โดยมอบให้รพ.ราชวิถีเป็นแม่ข่ายดำเนินการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้อำนาจการต่อรองกับบริษัทยามีมากขึ้น และในกรณีที่หมดสิทธิบัตรแล้ว จะให้บริษัทผู้ขายยารายการเดียวกันเสนอราคาเข้าแข่งขัน จึงทำให้ประหยัดงบฯ ได้มากกว่าที่ผ่านมา และยังทำให้ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการที่ต้องใช้ยาในกลุ่มนี้เข้าถึงยามากขึ้นด้วย ทำให้ภาพรวมของประเทศการบริหารจัดการกลุ่มยาราคาแพง ประชาชนทุกสิทธิได้เข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมากขึ้น</p>
มติชน	<p>นโยบายพรรคการเมืองด้านสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายหมอบถึงบ้าน พยาบาลถึงเรือน ว่า ที่ผ่านมาพบว่าเน้นการรักษามากกว่าการป้องกัน พรรคจึงเห็นความสำคัญแนวทางการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน ผ่านโครงการหมอบถึงบ้าน พยาบาลถึงเรือน เข้าถึงชุมชนทั่วประเทศ โดยภายใน 3 ปี จะมีบุคลากรทางการแพทย์และฝ่ายสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข 6,500 คน เพื่อให้บริการประชาชนในทุกชุมชนได้ 100% ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เกษัชกร แพทย์แผนไทย และนักวิชาการด้านสาธารณสุข และจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยด้านวินิจฉัยโรค การรักษา รวมถึงการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง</p> <p>โดยในการสร้างทีมแพทย์และพยาบาล 6,500 คน ระยะเวลาเริ่มต้นจะทำความร่วมมือกับสถานศึกษาของเอกชนและของรัฐที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม เพื่อสร้างทีมแพทย์ที่มีคุณภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ส่วนอสม.จะเน้นงานด้านดูแลสุขภาพของประชาชนที่สนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาลในโครงการ
ประชาชาติธุรกิจ	<p>ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.วรรณิ นิธิยานันท์ ประธานสมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย และ รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวี พงษา เลขาธิการสมาพันธ์ ร่วมกับเครือข่ายกว่า 30 แห่ง จัดเสวนา "นโยบายด้านสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดี จากมุมมองพรรคการเมือง" นำเสนอนโยบายต่อพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลให้ช่วยขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันและควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภายใต้อายุ 6 มาตรการที่จำเป็น เช่น เพิ่มการเข้าถึงขนส่งมวลชนสาธารณะที่ปลอดภัยและประหยัด, ส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพทั้งของภาครัฐและเอกชน, มีสวัสดิการการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดจนถึงเตรียมอนุบาล, สนับสนุนให้คนไทยสูงวัยอย่างมีคุณภาพ, ขยายโซนสุขภาพทุกชุมชนและเข้าถึงบริการฉุกเฉินด้วยระบบสายด่วน ซึ่งผู้แทนแต่ละพรรคเห็นตรงกันว่านโยบายด้านสุขภาพเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องผลักดันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>การปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คกก.ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวว่า ให้ความสำคัญกับประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การคุ้มครองด้านความปลอดภัยทางอาหาร โดยการผลักดันไม่ให้มีการปนเปื้อนสารเคมีในอาหารตั้งแต่ต้นทางการผลิต ซึ่งที่ผ่านมา คกก.มีมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีกับพืชผลการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ส่วนการคุ้มครองด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะมีกระบวนการจัดระเบียบและรับรองผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยแยกประเภทชัดเจน เช่น ยา อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด เครื่องสำอาง สมุนไพร เพื่อให้การวางมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการรับบริการจากบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น ควรหาข้อมูลหลักฐานและข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ควบคู่ไปกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญในขณะนั้น เช่น บุคลากรทางการแพทย์กำลังรักษาผู้ป่วยพร้อมกันหลายคน หรือขาดความรู้ความสามารถ ไม่สามารถตัดสินใจได้ อย่างไรก็ตาม ควรมีกระบวนการเยียวยาผู้เสียหายโดยให้ภาครัฐร่วมรับผิดชอบแทนการให้บุคลากรรับผิดชอบฝ่ายเดียว</p>
มติชนออนไลน์	<p>แผนปฏิรูป อย.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า สภากาปฏิรูปแห่งชาติได้มีคำสั่ง คสช.เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย อย.ได้เสนอแผนปฏิรูปต่อ รมว.สธ. ในด้านต่างๆ เช่น ด้านกลไก ต้องมีการปรับไปในทิศทางเดียวกับแผนปฏิรูปฯ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เช่นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และเรื่องอาหารปลอดภัย นอกจากนี้ ต้องมีระบบทบทวนตำรับยา ปรับปรุงระบบบัญชียาแห่งชาติ และให้มีราคากลางของยาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นการใช้ยา ช่วยลดผลกระทบด้านการคลังสุขภาพ โดยเสนอแผนการปฏิรูปเมื่อ 18 ธ.ค. 2561 และเสนอแผนการปฏิรูปที่มีรายละเอียดทั้ง 7 ด้าน เมื่อ 12 มี.ค. 2562 แต่ไม่ทำตามแผนทั้งที่มีการประชุมหลายครั้ง เพราะมีการครองอำนาจโดยสำนักยา ปฏิเสธการปรับเปลี่ยน ปฏิเสธการจัดตั้ง Smart one stop service และกลไกแบบแผนในการพิจารณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนขึ้นทะเบียน ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อการควบคุมหลังออกตลาดไปแล้ว ทำให้มีผลิตภัณฑ์อันตรายประเภทชีวิตดูลึกลับคลั่ง เช่น ยากระตุ้นไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงทำให้คนเสียชีวิตมากกว่า 1 ต่อ 2,000 แทนที่จะเป็น 1 ต่อ 50,000 และไม่มีการทบทวนตำรับที่พิสูจน์แล้วว่าไม่มีประโยชน์ และอื่นๆ อีกมาก</p> <p>ในส่วนของผู้ประกอบการมีการร้องเรียน เช่น ระบบ IT ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ถึงลงโปรแกรมได้ สุดท้ายต้องพิมพ์ไปยื่น หรือกรณีให้แก้ไขต้องใช้เวลารอเป็นวันเพราะโปรแกรมที่ตั้งแก้ไขไม่ได้ทันที ขาดบุคลากรที่เข้าใจและมีวิจรรย์ญาณ ขาดบุคลากรในการทำงาน นอกจากนั้น เมื่อมีการกระจายหน่วยงานของ อย. ไปยังภาคต่างๆ ควรใช้มาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศ จึงต้องฝึกอบรม อย.ต่างจังหวัดให้มีมาตรฐาน</p>
มติชน	<p>สัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับ 5 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตายในโลกโซเชียล ได้แก่ 1.โพสต์ข้อความสั่งเสียเป็นนัย 2.โพสต์ข้อความเกี่ยวกับความตาย 3.โพสต์ข้อความเกี่ยวกับความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน 4.โพสต์ข้อความว่ารู้สึกผิด ล้มเหลว หมดหวังในชีวิต 5.โพสต์ข้อความว่าเป็นภาระของผู้อื่น โดย นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่น แนะนำวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ คนในครอบครัวต้องพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ และพร้อมจะรับฟังทุกเรื่องหรือโทร.สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์ ตรีศูล</p>	<p>ห้ามขายบุหรี่ในเรือนจำ</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2562 ให้เรือนจำ หรือทัณฑสถานตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ เป็นสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>-กล่าวว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุขปลายปี 2561 ที่ นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ขยายพื้นที่ห้ามสูบ เพื่อคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ได้ประเมินผลหรือไม่ว่าคนไทยและนักท่องเที่ยวรับรู้ เชื่อฟังและปฏิบัติตามแค่ไหนอย่างไร</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>workpointnews</p> <p>newTV</p>	<p>ตูน เยี่ยมรพ.ราชบุรี</p> <p>-เสนอข่าว ตูน บอดี้สแลม พร้อมทีมงานโครงการก้าวฯ เข้าเยี่ยมรพ.ราชบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 11 รพ.ที่ได้รับงบประมาณจากโครงการรวมกว่า 140 ล้านบาท โดยรพ.ได้นำไปใช้ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ขาดแคลนดูแลผู้ป่วยแล้ว ซึ่งตูนได้กล่าวขอบคุณทุกคนพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมเครื่องมือแพทย์และให้กำลังใจผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว เพจก้าว เผยแพร่ภาพ ตูน บอดี้สแลม ลงพื้นที่พร้อมทีมงาน เยี่ยมชมรพ.ในภาคอีสาน อาทิ รพ.พล จ.ขอนแก่น รพ.สระใคร จ.หนองคาย พร้อมระบุว่า ตูนและทีมก้าวฯ เยี่ยมชมรพ.ในภาคอีสาน เพื่อสอบถามข้อมูลและความต้องการด้านต่างๆ ของรพ.ที่ติดต่อขอความช่วยเหลือ เพื่อเตรียมทำกิจกรรมก้าวครั้งใหม่ในปี 2562</p>
<p>บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>เว็บข่าวสด</p>	<p>รักษาเหา รร.บ้านเอราวัณ จ.เลย</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุกุล ศรีสมบัติ ผอ.รร.บ้านเอราวัณ จ.เลย กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากครูประจำชั้นต่างๆ ในโรงเรียนว่า นร.หญิง 99% เป็นเหา ไม่มีสมาธิในการเรียน จึงได้ประสานรพ.เอราวัณ ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมให้ความรู้เรื่องเหา และการทำสมุนไพรฆ่าเหาจากใบน้อยหน้า ใบยาสูบ มะกรูด มีนร.เข้าร่วมโครงการ 316 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน สปสช. และเทศบาลผาอินทร์แปลง</p>
<p>บ้านเมืองออนไลน์</p>	<p>โรงงานก่อมลพิษ</p> <p>- เสนอข่าว ชาวบ้านในชุมชนตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ร้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองระยอง ให้ตรวจสอบ โรงงานเททลอมขึ้นแบบอลูมิเนียม ก่อปัญหามลพิษ หลังจากมีชาวบ้านรอบโรงงานมีอาการไอ เจ็บคอแสบ จมูกประจำ เคยร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วหลายหน่วยงาน แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาและไม่มีการเอาผิดกับโรงงานดังกล่าวแต่อย่างใด</p> <p>ล่าสุด นายธัชพล เอี่ยมงาม ปลัดอำเภอเมืองระยอง หัวหน้าคณะเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าว ระบุว่า ยังไม่สามารถระบุยืนยันได้ชัดเจน ซึ่งจะต้องรอผลตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้นี้ก่อน หากพบมีปัญหาก็จะสั่งการให้โรงงานได้แก้ไขปรับปรุงต่อไป</p> <p>ด้านนางยลดา เวณิกานนท์ เจ้าของโรงงานยืนยันว่าโรงงานมีติดตั้งระบบบำบัดตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม แต่หากผลตรวจสอบว่าทางโรงงานก่อเกิดปัญหาตามคำร้องเรียน จะเร่งดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>คอลัมน์ ห้องร้องทุกข์</p>	<p>ร้องเรียนร้านขายสัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น</p> <p>-เสนอข่าว ชุมชนศิริชัย ช.องค์การโทรศัพท์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ร้องเรียนกรณีร้านขายสัตว์เลี้ยงในตึกแถวบริเวณที่พักอาศัยส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง ทำให้เด็กและคนชราป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ ขอให้สสจ.ราชบุรีเข้ามาดูแล</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>มลพิษทางอากาศ</p> <p>-เสนอข่าว ผลการศึกษาจาก รพ.พู่เท่วย กรุงเทพกึ่ง และม.เอมอริ สหรัฐฯ พบว่า ประชากรจีนราว 11% มีปัญหา ระบบเผาผลาญผิดปกติ ซึ่งการสัมผัสฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้น 10 มคก./ลบ.ม. ในระยะยาวจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นเบาหวาน 16%</p>

